

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu,

Kính thưa quý vị cử tri và bà con nhân dân

Tôi tên là: Cao Lê Tùng Nghĩa

Sinh ngày: 01/10/1986

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi.

Trước hết, cho phép tôi bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được MTTQVN tỉnh tin tưởng giới thiệu về ứng cử tại huyện Lý Sơn, là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi giữ vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Hôm nay, bản thân cảm thấy may mắn khi được gặp mặt đông đảo bà con cử tri huyện Lý Sơn để trình bày chương trình hành động của mình với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa bà con cử tri!

Được Đảng, Nhà nước giáo dục và đào tạo, trải qua các môi trường công tác khác nhau, tôi luôn xác định bản thân sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xem đó là trách nhiệm của một người cán bộ Đảng viên, cán bộ Đoàn, nghĩa vụ của một công dân đối với quê hương. Có thể nói rằng, mỗi lần đến với huyện Lý Sơn, tôi lại thấy huyện nhà có sự phát triển mới kể cả về kết cấu hạ tầng, môi trường sống, du lịch, dịch vụ. Có sự phát triển đó là nhờ có sự chung sức, đồng lòng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự ủng hộ, nỗ lực của nhân dân huyện Lý Sơn. Thật vinh dự và tự hào trong quá trình phát triển đó của huyện Lý Sơn, có sự tham gia đóng góp tích cực của tuổi trẻ cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng với nhiều công trình phần việc thanh niên như: Xây dựng Cột cờ Tổ quốc, Làm đường bê tông nông thôn, Lắp điện thắp sáng đường quê, xây dựng nhà nhân ái, xây dựng Trường Mẫu giáo kiêm Nhà tránh bão; tổ chức các chương trình đồng hành cùng thanh niên ngư dân vươn khơi, bám biển; trao tặng quà cho học sinh và nhân dân; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Lý Sơn,...

Tôi nhận thức được rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân

dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Do đó, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách là người đang trực tiếp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tôi xin hứa làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, nhất là của người lao động. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tích cực kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết và tham gia giải quyết những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi. Sau mỗi kỳ họp, tôi có trách nhiệm báo cáo với bà con cử tri đầy đủ, chính xác những nội dung mà HĐND tỉnh bàn và quyết định đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của người dân và sự phát triển của huyện Lý Sơn nói riêng cũng như tỉnh nhà nói chung.

Thứ hai, tôi sẽ tích cực tham gia, cùng góp tiếng nói với lãnh đạo huyện đề xuất kiến nghị cấp trên ban hành những cơ chế chính sách có lợi và ưu tiên đặc thù để huyện Lý Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến để xứng đáng là huyện đảo tiên tiêu của đất nước. Trong đó, nghiên cứu góp ý kiến đề xuất cơ chế để huyện phát triển mạnh mẽ hơn nữa về du lịch, dịch vụ; bảo vệ môi trường; xây dựng thiết chế hạ tầng; phát huy giá trị văn hóa, con người huyện Lý Sơn; đi đầu trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Thứ ba, tôi sẽ cố gắng kết hợp nhuần nhuyễn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và nhiệm vụ chuyên môn là người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi. Quan tâm phát huy tốt vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với các giải pháp đồng bộ, trong đó quan tâm thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ quyền biển, đảo; củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong thanh niên; chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo như: Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, tổ chức chương trình thanh niên với biển đảo; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng cây xanh tạo cảnh quan; trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm triển khai các công trình thanh niên: Xây dựng nhà nhân ái, khu vui chơi cho thiếu nhi, khu thể thao công cộng cho người dân,...

Thứ tư, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm

việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Gương mẫu vận động gia đình và bà con nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Kính thưa quý vị lãnh đạo và bà con cử tri

Tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, người đại biểu HĐND tỉnh chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi luôn quan niệm thước đo phẩm chất, năng lực của con người là kết quả công việc, là sự đóng góp cho xã hội. Với tâm huyết của mình và niềm tin vững chắc vào sự phát triển bền vững của huyện Lý Sơn, tôi rất mong muốn được quý vị tin tưởng và ủng hộ để có cơ hội được đồng hành và đóng góp công sức nhỏ bé của mình với người dân huyện Lý Sơn trong quá trình xây dựng và phát triển huyện nhà.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe.